



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์น้อมนำพระราชดำริ ส่งเสริมการออมให้เด็กนักเรียนควบคู่ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็ง เห็นว่าการ ปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนโดย เริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครู และประชาชนในท้องถิ่นอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชกระแสแก่อธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูต่าง อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ให้ดำเนินการสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ต่อมาทรงมีพระราชกระแส แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่ หลายไปยังเด็กนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย เแดน กรมตำรวจและกรม ส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๖ แห่งเป็นโครงการ นำร่องใน ปี 2534 เป็นต้นมา

โดยในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะเวลาที่ 1 ได้ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครู และนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ จัดมุมสหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานตามระบบสหกรณ์ ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์มากขึ้น และได้ขยายผลไปสู่ โรงเรียนต่างๆ ทั้ง โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนทั่วไปอย่างต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 เมษายน 2554 นับเป็นวันมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศ ด้วยเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์มี พระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อวงการสหกรณ์ไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการ สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติในปี นี้ กรมส่งเสริม สหกรณ์จะเปิดตัวโรงเรียนที่พระองค์ท่านทรง มีพระราช ดำริให้มีโครงการออมทรัพย์ ของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ สหกรณ์โรงเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำ ริมาดำเนินการ จนเป็นผลสำเร็จในหลายโรงเรียน

“กรมส่งเสริมสหกรณ์จะรณรงค์การสนองพระราชดำริในเรื่องนี้ให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม โดยการเปิดโครงการ การออมทรัพย์ในแบบของสหกรณ์ในโรงเรียนที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชดำริ พร้อมกันนี้จะมีการ รวบรวม ผลงานที่ พระองค์ท่านทรงพระราชทาน แนวทางในเรื่องของการสร้าง การพัฒนา และรณรงค์ ให้มีกิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียน มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ โดยวันที่ 2 เมษายน 2554 กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ จะถือเป็นการเริ่ม ต้นของการสนอง แนวพระราชดำริในการเดินหน้าโครงการส่งเสริมสหกรณ์การออมทรัพย์ของเด็กนักเรียนในรูปแบบของสหกรณ์ในโรงเรียน หลังจากนั้นจะมีการรณรงค์โครงการอย่างต่อเนื่อง จะทำในวงกว้างไม่เฉพาะแค่ในโรงเรียนตชด. เท่านั้น แต่จะขยายผลไป

ยังโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ คาดหวังว่าจะเป็นการเผยแพร่แนวคิดพื้นฐานด้านสหกรณ์ให้แก่เยาวชน เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในหลักการสหกรณ์อย่างแท้จริง โดยยึดพื้นฐานของความพอเพียง เพราะพื้นฐานสหกรณ์ก็คือ
พื้นฐานของการพอเพียงอย่างแท้จริง” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กล่าว.